

Từ khi mới chỉ là "một bóng ma ám ảnh châu Âu", 158 năm về trước cho đến hôm nay, lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản luôn bị mọi thế lực đại diện cho các giai cấp bóc lột cũ và mới liên minh lại để tấn công nhằm loại trừ nó. Điều đó không có gì lạ, bởi lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản đụng chạm đến những quyền lợi căn bản nhất của các giai cấp bóc lột khi tuyên bố xóa bỏ tận gốc cơ sở xã hội của sự bóc lột, áp bức và quyết tâm xây dựng một xã hội không còn chế độ người bóc lột người.

TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI VẪN THUỘC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

NGUYỄN NGỌC HÔI *

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã tạo cơ hội "vàng" cho những kẻ chống cộng điên cuồng nhất hoan hỷ tuyên bố về "sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản". R. Ních-xon đã từng nói rằng, chủ nghĩa tư bản sẽ "chiến thắng không cần chiến tranh". Hòa đồng với tư tưởng đó, Phu-cu-y-a-ma cũng xem chủ nghĩa tư bản là "sự tận cùng của lịch sử", đồng nghĩa với sự biến mất của chủ nghĩa cộng sản. Những dự báo đó chỉ là những ảo tưởng.

Lo sợ về sự phục hồi của chủ nghĩa xã hội và những ảnh hưởng tích cực của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thời gian gần đây, các nhà tư tưởng và lý luận tư sản đang ra sức bôi nhọ, thóa mạ chủ nghĩa xã hội hiện thực, phủ nhận các thành tựu và những đóng góp lớn lao của

chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với nhân loại trong suốt thế kỷ XX. Điều này cho thấy, cuộc đấu tranh ý thức hệ đầu đã mờ nhạt trong bối cảnh toàn cầu hóa như một số người lầm tưởng. Nghị quyết 1481 của một nhóm những phần tử cánh hữu, nặng đầu óc chống cộng đưa ra thảo luận và được thông qua với đa số ít ỏi tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE) trong tháng 1-2006 vừa qua, cũng chẳng có gì lạ, bởi đó là sự tiếp diễn tự nhiên của những tư duy có từ bao năm trước. Họ đã cố tình bóp méo lịch sử, dựng lên cái

gọi là "sự cần thiết quốc tế lên án tội ác của các chế độ cộng sản cực quyền". Họ vẫn ca những "điều kèn" cũ rích về vấn đề nhân quyền, khi vu khống các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng như hiện nay là "có chung đặc điểm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng". Trắng trợn hơn, họ đánh đồng người có công với kẻ có tội, phủ nhận sự hy sinh xương máu của hàng triệu chiến sỹ cộng sản trong việc cứu nhân loại khỏi thảm họa phát-xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thông điệp Liên bang (2006), ông Bút-sơ còn nói: Chúng ta (Mỹ) là quốc gia đã cứu vãn tự do ở châu Âu, và đã giải phóng các trại giết người, đã giúp dựng lên các nền dân chủ và đập tan một chế độ xấu xa!

Các nhà tư tưởng, lý luận tư sản không từ một thủ đoạn nào để thóa mạ những giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội với hy vọng làm lung lạc, trước hết là thế hệ trẻ và sau đó là những ai mong muốn khôi phục lại các giá

* PGS, TS Học viện Chính trị - quân sự

trị của chủ nghĩa xã hội. Nhưng sự thật lịch sử đã chỉ rõ, nguồn gốc nảy sinh 2 cuộc chiến tranh thế giới chính là sự tranh giành quyền lợi của các tổ chức tư bản độc quyền. Đồng thời, cũng chính sự phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong những năm 30 của thế kỷ XX đã sản sinh ra các thế lực phát-xít Đức, Ý và quân phiệt Nhật. Ngay trước ngưỡng cửa của cuộc thế chiến thứ hai, chính phủ các nước tư bản Anh, Pháp, Mỹ đều đã có những cố gắng để ngăn chặn thảm họa phát-xít, mà ngược lại, còn nuôi ảo tưởng lợi dụng chủ nghĩa phát-xít (thông qua ký Hiệp định Mui-ních, tháng 9-1938) để tiêu diệt nhà nước công nông đầu tiên do những người cộng sản lãnh đạo. Nếu không có sự chiến đấu kiên cường của Hồng quân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô chặn đứng những bước tiến của quân phát-xít trước cửa ngõ Thủ đô Mát-xcơ-va, làm phá sản chiến lược *chiến tranh chớp nhoáng* của phát-xít Đức, chuyển sang phản công với các chiến dịch tiến công quy mô lớn ở Xta-lin-grát và vòng cung Cuốc-xơ thì không có bước ngoặt cơ bản trong cuộc chiến này với thế chủ động thuộc về quân Đồng Minh. Chính những thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trên mặt trận Xô - Đức đã tạo điều kiện cho phong trào kháng chiến chống phát-xít phát triển ở các nước bị Đức chiếm đóng, buộc Anh, Pháp, Mỹ phải mở mặt trận thứ hai ở châu Âu, tiến tới đánh bại chủ nghĩa phát-xít ngay tại sào huyệt của chúng. Lịch sử đã ghi nhận: chính những người cộng sản của đất nước Xô-viết và của các dân tộc khác dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản và công nhân với sự dẫn dắt của lý tưởng cộng sản, đã đoàn kết xung quanh mình mọi tầng lớp nhân dân luôn đi đầu trên các mặt trận của cuộc chiến tranh và công đầu đánh bại chủ nghĩa phát-xít, cứu nhân loại khỏi thảm họa lịch sử trong cuộc chiến tranh đó thuộc về Liên Xô.

Ngày 24-1-2006, Ủy ban Cựu chiến binh Nga đã ra tuyên bố vạch rõ: "Chính các dân tộc Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã góp phần quyết định vào việc đánh tan chủ nghĩa phát-xít" và "Trên các mặt trận chiến tranh thế giới lần thứ hai đã có hơn 3 triệu đảng viên cộng sản Xô-viết ngã xuống; bên cạnh đó, những người cộng sản Pháp, I-ta-li-a và của nhiều nước châu Âu khác cũng đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít". Ngay cả A. Di-nô-vi-ép, một người Nga không ưa gì chủ nghĩa cộng sản, sống lưu vong lâu năm ở Mỹ thời còn Liên Xô, gần đây cũng đã có một sự phân tích, khẳng định rằng: Nhờ có cuộc cách mạng vô sản và tất cả những gì gắn liền với cuộc cách mạng đó mà nhân loại đã được cứu thoát khỏi sự thụt lùi đáng sợ nhất, thoát khỏi sự suy tàn, thoái hóa ⁽¹⁾.

Lễ kỷ niệm long trọng và đầy xúc động 60 năm chiến thắng chủ nghĩa phát-xít tại nước Nga, với sự có mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia tư bản chủ nghĩa, đã tiếp tục khẳng định sự thật đó. Âm mưu bôi nhọ, xóa sạch những ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội hiện thực là một trò lố bịch. A. Di-nô-vi-ép thừa nhận: Những thành tựu của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trong suốt thế kỷ XX đã thấm vào máu thịt của loài người. Theo A. Di-nô-vi-ép, nếu không có Lê-nin, không có Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười và sau đó là Liên bang Xô-viết thì trong lịch sử không thể xuất hiện cả một tuyến tiến hóa có ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ sự phát triển của nhân loại... Ảnh hưởng của cuộc cách mạng và của những việc đã được làm ở Nga đối với toàn thể loài người là lớn lao đến mức

(1) Xem A.Di-nô-vi-ép: "Người vĩ đại nhất của thế kỷ XX", *Thông tin những vấn đề lý luận*, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 9 (5-2004)

toàn thế giới kể cả phương Tây, bắt chắp mọi hoàn cảnh, đã đi theo hướng đó. Nhiều thành tựu mà ta có thể quan sát thấy ở phương Tây, sẽ không thể có được nếu không có Liên bang Xô-viết, nếu không có sự cạnh tranh đó của hai hệ thống. Phân tích thế giới phương Tây, tôi có thể chỉ ra rằng, phương Tây đã vay mượn biết bao thứ và đã làm những gì dưới ảnh hưởng những thành quả của phong trào cộng sản ở thế kỷ XX⁽²⁾. Lời của một người ở phía bên kia nói về sức sống của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với nhân loại; cũng là câu trả lời cho những kẻ dối trá, lừa bịp khi cố nặn ra cái Nghị quyết 1481 nói trên.

Ước mơ được sống trong một xã hội công bằng, không còn cảnh người bóc lột người đã xuất hiện ngay từ khi xã hội có giai cấp, có đấu tranh giai cấp và các dân tộc đã đấu tranh không mệt mỏi để thực hiện ước mơ ngàn đời ấy. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, thay thế các chế độ áp bức, bóc lột trước đó đã là một bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là sự thay thế chế độ áp bức, bóc lột này bằng một chế độ áp bức, bóc lột khác tinh vi và xảo quyệt hơn. Mấy trăm năm phát triển của chủ nghĩa tư bản không thể khắc phục được sự bất công, bất bình đẳng giữa các dân tộc và giai cấp trong xã hội để lại những tội ác chống loài người trong "thời kỳ tích lũy nguyên thủy", như C.Mác nói: máu và nước mắt của những người lao động đã thấm đẫm vào từng lỗ chân lông của các nhà tư bản; đồng thời nó phơi bày các thủ đoạn bóc lột tàn bạo, man rợ của chủ nghĩa thực dân đối với các dân tộc trên thế giới, điển hình là tội ác của đế quốc Mỹ và các nước chư hầu trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Mới đây, loài người lại được chứng kiến những "phát minh" mới nhất của chủ nghĩa tư bản trong việc tấn công các dân tộc khác bằng các loại vũ khí công nghệ cao, kể cả các loại

vũ khí giết người hàng loạt bị quốc tế ngăn cấm và bằng những thủ đoạn truy bức, làm nhục con người một cách quái đản nhất ở I-rắc, Áp-ga-ni-xtan. Những hành động kinh tởm của binh lính Mỹ (kể cả của quân nhân nữ) trong việc ngược đãi, làm nhục các tù nhân ở nhà tù A-bu-Grai-ip (I-rắc) được công khai gần đây trên các phương tiện truyền thông không chỉ gây xúc và sự căm phẫn trong lòng những người Hồi giáo, mà cả trong toàn thể nhân loại. Đó là chưa kể đến những tội ác của chủ nghĩa tư bản trong hủy hoại môi trường, sinh thái, bản sắc văn hóa của các dân tộc trong mấy trăm năm phát triển của nó. Ngày nay, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dù có những điều chỉnh, thích nghi theo hướng xoa dịu các mâu thuẫn, xung đột trong lòng xã hội tư bản, nhưng về cơ bản vẫn không thể xóa bỏ được những mâu thuẫn cố hữu giữa lao động và tư bản, giữa người bị áp bức, bóc lột và kẻ đi áp bức, bóc lột - những mâu thuẫn mà theo quy luật khách quan, trước, sau rồi sẽ dẫn đến sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một xã hội tốt đẹp hơn, đó là xã hội xã hội chủ nghĩa, mà ở đó, nhân dân lao động là người làm chủ.

Chủ nghĩa xã hội với bản chất của nó là một xã hội tốt đẹp, thỏa mãn được ước nguyện ngàn đời của loài người. Trong thế kỷ XX, loài người đã từng chứng kiến những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giải phóng con người, đưa Liên Xô đứng vào vị trí của một siêu cường trên thế giới và các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu vào vị thế của các nước công nghiệp phát triển. Chính sự tồn tại ấy đã tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ,

(2) Xem: *Tài liệu đã dẫn*

dân sinh, phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh nhằm xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

Đáng tiếc, những thập niên cuối của thế kỷ trước, với nhiều lý do khác nhau, trong đó, có sai lầm về đường lối làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn. Song, đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình xã hội chủ nghĩa cụ thể, chứ không phải là sự tiêu vong của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó sự phát triển của Trung Quốc và Việt Nam đang tạo nên nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thế giới về tương lai của chủ nghĩa xã hội. Các lực lượng cánh tả ở Mỹ La-tinh được đông đảo dân chúng ủng hộ lên cầm quyền đang lựa chọn con đường phát triển không tư bản chủ nghĩa trong mấy năm gần đây. Sự phục hồi một số giá trị của chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, cùng những thay đổi đang diễn ra ngay trong các nước tư bản phát triển trước những ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội hiện thực đã khẳng định sức sống mãnh liệt của lý tưởng chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XXI.

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ đấu tranh oanh liệt giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, là thế kỷ khẳng định sự thắng lợi của lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã chứng kiến sự tiếp nối của nhiều phong trào yêu nước dưới các ngọn cờ của giai cấp phong kiến, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Nhưng tất cả đều không thành công vì không có một đường lối đúng cho phép giải quyết được các mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Chính

sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 đã kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân ta, đưa cách mạng nước ta bước vào quỹ đạo của cách mạng vô sản, đi theo lý tưởng cộng sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á; tiếp sau đó là đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, từng bước đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, gắn liền với sự thoái trào tạm thời của chủ nghĩa xã hội thế giới, công cuộc đổi mới của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn giành được những thành tựu ngoạn mục trên tất cả các phương diện. Nền kinh tế liên tục đạt nhịp độ tăng trưởng khá cao với tốc độ tăng GDP khoảng 7,5% - 8% và có sự phát triển toàn diện. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, đến nay đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang được đẩy mạnh. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tiến bộ. Năm 2005, tỷ trọng giá trị nông - lâm - ngư nghiệp trong GDP chỉ còn 20,9%, công nghiệp và xây dựng đã chiếm 41%, dịch vụ 38,1%; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đã đạt khoảng 640 USD (tăng gấp 4 lần so với năm 1986); tuổi thọ trung bình là 71,3; chỉ số HDI liên tục tăng vững chắc (năm 1995 là 0,539 nay 0,691). Công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt được những tiến bộ to lớn, được Liên hợp quốc xếp vị trí đứng đầu thế giới và đánh giá cao về những nỗ lực (Xem tiếp trang 72)

"nông thôn mới xã hội chủ nghĩa" có kinh tế phát triển, có văn hóa phong phú, có môi trường trong lành, có chính trị dân chủ, có cuộc sống văn minh, nông thôn phát triển hài hòa với thành thị. Tuy nhiên, "xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa" còn là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài đòi hỏi Nhà nước và nhân dân Trung Quốc phải không ngừng nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

3 - Xây dựng xã hội hài hòa

"Xây dựng xã hội hài hòa" là nhiệm vụ chiến lược quan trọng được đề ra ở Trung Quốc trong mấy năm gần đây. Trong hơn 25 năm cải cách và phát triển, nhất là từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, kết cấu xã hội Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Sự phân hóa giai tầng xã hội là kết quả tất yếu của cải cách và phát triển kinh tế, của sự thay đổi kết cấu sở hữu và những chính sách tương ứng của nhà nước.

Sự phân hóa giai tầng xã hội một mặt có những ảnh hưởng tích cực, mặt khác cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Mâu thuẫn lợi ích giữa các giai tầng xã hội, cùng với những vấn đề dân tộc, tôn giáo nếu không được giải quyết thỏa đáng, sẽ dẫn tới nguy cơ mất ổn định chính trị, gây tác hại tới phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ XI, Trung Quốc xác định xây dựng xã hội hài hòa "là mục tiêu quan trọng và là bảo đảm cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội". Mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa đã được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách của kế hoạch năm 2006 cũng như trong quy hoạch 5 năm lần thứ XI. Quy hoạch 5 năm đề ra những nhiệm vụ: làm tốt công tác dân số, tạo ra nhiều việc làm, kiện toàn hệ thống bảo đảm xã hội, không ngừng nâng cao mức sống và sức khỏe của nhân dân, tăng cường an ninh công cộng, tăng cường xây dựng chính trị dân chủ và phát triển đời sống văn hóa, hoàn thiện thể chế quản lý xã hội. Kế hoạch năm 2006 đặc biệt nhấn mạnh việc giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng, nhất là vấn đề khám chữa bệnh và vấn đề học hành, vấn đề việc làm, vấn đề an toàn lao động. □

TUONG LAI...

(Tiếp theo trang 52)

phấn đấu đạt nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nước ta được xem là nơi an toàn nhất thế giới. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao với sự thiết lập quan hệ thương mại với 224/255 nước và vùng lãnh thổ, trở thành thành viên của các thể chế kinh tế quốc tế hàng đầu: WB, IMF, ADB và gia nhập ASEAN, AFTA, APEC; đồng thời, đang tiến hành những phiên đàm phán cuối cùng để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước sau 20 năm đổi mới đã làm cho sức mạnh tổng hợp của Việt Nam tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Những thắng lợi đó có một nguyên nhân gốc rễ rất cơ bản là sự kiên định của Đảng ta, của nhân dân ta vào lý tưởng cộng sản; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam để đổi mới mà không "đổi hướng", hòa nhập mà chẳng "hòa tan". Những thắng lợi đó đang củng cố quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển" như chủ đề của Đại hội X sắp tới của Đảng, nhằm hướng tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội với niềm tin vững chắc: *tương lai của nhân loại vẫn thuộc về chủ nghĩa xã hội.* □

"nông thôn mới xã hội chủ nghĩa" có kinh tế phát triển, có văn hóa phong phú, có môi trường trong lành, có chính trị dân chủ, có cuộc sống văn minh, nông thôn phát triển hài hòa với thành thị. Tuy nhiên, "xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa" còn là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài đòi hỏi Nhà nước và nhân dân Trung Quốc phải không ngừng nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

3 - Xây dựng xã hội hài hòa

"Xây dựng xã hội hài hòa" là nhiệm vụ chiến lược quan trọng được đề ra ở Trung Quốc trong mấy năm gần đây. Trong hơn 25 năm cải cách và phát triển, nhất là từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, kết cấu xã hội Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Sự phân hóa giai tầng xã hội là kết quả tất yếu của cải cách và phát triển kinh tế, của sự thay đổi kết cấu sở hữu và những chính sách tương ứng của nhà nước.

Sự phân hóa giai tầng xã hội một mặt có những ảnh hưởng tích cực, mặt khác cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Mâu thuẫn lợi ích giữa các giai tầng xã hội, cùng với những vấn đề dân tộc, tôn giáo nếu không được giải quyết thỏa đáng, sẽ dẫn tới nguy cơ mất ổn định chính trị, gây tác hại tới phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ XI, Trung Quốc xác định xây dựng xã hội hài hòa "là mục tiêu quan trọng và là bảo đảm cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội". Mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa đã được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách của kế hoạch năm 2006 cũng như trong quy hoạch 5 năm lần thứ XI. Quy hoạch 5 năm đề ra những nhiệm vụ: làm tốt công tác dân số, tạo ra nhiều việc làm, kiện toàn hệ thống bảo đảm xã hội, không ngừng nâng cao mức sống và sức khỏe của nhân dân, tăng cường an ninh công cộng, tăng cường xây dựng chính trị dân chủ và phát triển đời sống văn hóa, hoàn thiện thể chế quản lý xã hội. Kế hoạch năm 2006 đặc biệt nhấn mạnh việc giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng, nhất là vấn đề khám chữa bệnh và vấn đề học hành, vấn đề việc làm, vấn đề an toàn lao động. □

TUONG LAI...

(Tiếp theo trang 52)

phần đầu đạt nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nước ta được xem là nơi an toàn nhất thế giới. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao với sự thiết lập quan hệ thương mại với 224/255 nước và vùng lãnh thổ, trở thành thành viên của các thể chế kinh tế quốc tế hàng đầu: WB, IMF, ADB và gia nhập ASEAN, AFTA, APEC; đồng thời, đang tiến hành những phiên đàm phán cuối cùng để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước sau 20 năm đổi mới đã làm cho sức mạnh tổng hợp của Việt Nam tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Những thắng lợi đó có một nguyên nhân gốc rễ rất cơ bản là sự kiên định của Đảng ta, của nhân dân ta vào lý tưởng cộng sản; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam để đổi mới mà không "đổi hướng", hòa nhập mà chẳng "hòa tan". Những thắng lợi đó đang củng cố quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển" như chủ đề của Đại hội X sắp tới của Đảng, nhằm hướng tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội với niềm tin vững chắc: *tương lai của nhân loại vẫn thuộc về chủ nghĩa xã hội.* □